

สน.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก  
เลขที่รับ ASA  
วันที่ ก 1 พ.ค. 2567  
เวลา.....



- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานมาตรฐานฯ
- กลุ่มงานส่งเสริมฯ
- กลุ่มงานกฎหมาย
- กลุ่มงานการเงินฯ
- กลุ่มงานบริการสาธารณะฯ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว๗๗/๖๑

๒๙ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell / Solar Rooftop) ในสถานที่ราชการ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell / Solar Rooftop)  
ในสถานที่ราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด  
๒. แบบฟอร์มรายงานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการติดตั้ง Solar Rooftop  
ในพื้นที่ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) มีนโยบายสำคัญในการลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันของทุกส่วนราชการ โดยมุ่งเน้นการสร้างต้นแบบให้ประชาชนได้เห็นตัวอย่างของการใช้พลังงานทางเลือกด้วยการส่งเสริมการติดตั้ง Solar cell / Solar Rooftop ในสถานที่ราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า และเป็นต้นแบบเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการใช้งานจากพลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของประเทศสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell / Solar Rooftop) ในสถานที่ราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สนองตอบต่อนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในการลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันของทุกส่วนราชการ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่ประสงค์จะดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell / Solar Rooftop) ในสถานที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทาง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) พร้อมทั้งให้จังหวัดสำรวจและรวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการติดตั้ง Solar Rooftop ในพื้นที่แล้ว และรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dla-sps@hotmail.com ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน โดยรายงานครั้งแรกภายในวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น


กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน


โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๓ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๙๓๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายชูศักดิ์ อาญาเมือง โทรศัพท์ ๐๘๐ ๕๘๗๓ ๔๗๓

แนวทางการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell / Solar Rooftop)  
ในสถานที่ราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวข้อ	แนวทางปฏิบัติ	กฎหมาย/ระเบียบ/ หนังสือที่เกี่ยวข้อง
<p>๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>๑.๑ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell / Solar Rooftop) บนหลังคาอาคารสำนักงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell / Solar Rooftop) บนหลังคาอาคารสำนักงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากกรณีการดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงหรือประชาชนไม่ได้รับประโยชน์โดยตรง จึงไม่ต้องมีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๑.๒ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell / Solar Rooftop) บนหลังคาอาคารในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน</p> <p>กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell / Solar Rooftop) บนหลังคาอาคารในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน เช่น หลังคาศาลาประชาคม หลังคาโรงเรียน หลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ การดำเนินการดังกล่าวเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ จึงต้องมีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒/๒ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๔๒๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	

หัวข้อ	แนวทางปฏิบัติ	กฎหมาย/ระเบียบ/ หนังสือที่เกี่ยวข้อง
<b>๒. การตั้งงบประมาณรายจ่าย และการจัดหาพัสดุ</b>	<p><b>๒.๑ การตั้งงบประมาณรายจ่าย</b> ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ โดยปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณ รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p><b>๒.๒ การระบุรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ และราคา</b> ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา ดำเนินการตามลำดับ ดังนี้</p> <p>๑) ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามรายละเอียด ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ซึ่งปัจจุบัน คือ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ (ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ลำดับ ๗.๓)</p> <p>๒) หากไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่าย ตามรายละเอียดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณตามข้อ ๑) ได้ หรือเป็น ครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ หรือเป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่ไม่สามารถตั้งงบประมาณ ตามวงเงินที่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ หรือต้องการคุณสมบัตินอกเหนือบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่นนั้น ๆ หรือราคา ที่เคยจัดหาอย่างประหยัด โดยต้องชี้แจงเหตุผล ให้ชัดเจนในคำชี้แจงประกอบงบประมาณ</p> <p><b>๒.๓ การจัดหา</b> ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	

หัวข้อ	แนวทางปฏิบัติ	กฎหมาย/ระเบียบ/ หนังสือที่เกี่ยวข้อง
๓. การดำเนินการขออนุญาต ติดตั้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	<p>๓.๑ การขออนุญาตตัดแปลงอาคาร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>๓.๒ การขออนุญาตเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามระเบียบข้อกำหนดการเชื่อมต่อบริการโครงข่ายไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.๓ การแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกากำหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การกำหนดให้กิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเป็นกิจการที่ต้องแจ้ง พ.ศ. ๒๕๕๑</p>	